



DIỄN VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: ĐỖ VĂN XÊ
Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2014

Kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, và toàn thể các em sinh viên,

Cùng với niềm hân hoan, phấn khởi của toàn ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐHTC long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt Lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ lòng kính trọng với các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo đương chức, các cán bộ, viên chức – những người đã và đang tâm huyết, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà và cho sự nghiệp phát triển của Trường Đại học Cần Thơ.

Kính thưa quý vị,

Ngày 20 tháng 11 trước đây là ngày “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo” nay là ngày “Nhà giáo Việt Nam”. Trong những ngày này ta thường nghe nói “kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam”, tuy nhiên ngày lễ kỷ niệm này có một quá trình lịch sử lâu đời. Tháng 7-1946 có một tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiên bộ được thành lập ở Paris lấy tên là Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - FISE (Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). Năm 1949 tại hội nghị Vacsava tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” với nội dung chủ yếu là: đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiên bộ, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Từ ngày 26 đến 30-8-1957, tại thủ đô Vacsava, hội nghị FISE có 57 nước dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đã quyết định lấy ngày 20-11 là ngày “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo”. Ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT về ngày nhà giáo Việt Nam và hàng năm lấy ngày 20-11 là ngày “Nhà giáo Việt Nam”.

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn xưa. Nghề giáo viên luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã nói. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong suốt 48 năm qua, các thế hệ thầy và trò của Trường Đại học Cần Thơ đã phấn đấu không ngừng vì sự phát triển của Trường. Bắt đầu từ một Trường có quy mô đào tạo nhỏ, lực lượng cán bộ, giảng viên của Trường mỏng, cơ sở vật chất còn hạn chế đến nay Trường Đại học Cần Thơ đã là Trường trọng điểm của cả nước, thực hiện nhiệm vụ đào tạo tương đối lớn với 95 ngành, chuyên ngành bậc ĐH-CĐ, 32 chuyên ngành Thạc sĩ và 13 chuyên ngành tiến sĩ với tổng số sinh viên, học viên hiện theo học là 58.970 và đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ viên chức của Trường là 2.077 người. Khi nhắc đến thầy cô giáo có công đóng góp cho nhà trường chúng ta không thể quên lực lượng khá đông thầy cô giáo được chi viện từ các trường và các viện nghiên cứu ở miền Bắc vào đây giảng dạy vào những năm 1976-1980, trong đó nhiều nhất là quý thầy cô từ trường ĐH Sư Phạm Vinh. Tôi cho rằng khi luận tội chúng ta có thể quên, nhưng khi ghi công chúng ta không thể bỏ quên người nào vì đó là đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây” của nhân dân ta.

Bên cạnh đó, Nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ là một trong những công tác nổi bật của Trường trong những năm qua. Trường cũng chủ động ký kết hợp tác NCKH và đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh ĐBSCL phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường cho địa phương. Nhiều đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng tại Trường và địa phương.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được hiện đại hóa, phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hợp tác quốc tế ngày được tăng

cường và mở rộng cả đối tác và lĩnh vực hợp tác, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Phải nhấn mạnh rằng, những thành tựu trong suốt chặng đường phát triển của Trường vừa qua có công lao to lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường, đội ngũ nhà giáo và toàn thể cán bộ, viên chức của nhà trường. Ghi nhận những thành tựu to lớn đó, trong năm học vừa qua, có 09 thầy cô giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 13 thầy cô giáo được Bộ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 38 thầy cô giáo, CCVC được tặng bằng khen của Bộ Trưởng, 19 thầy cô giáo, CCVC được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, 33 thầy cô giáo, CCVC có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường được Tôn vinh. Những phần thưởng và danh hiệu trên đã nói lên được những cống hiến to lớn của thầy cô, CCVC trường Đại học Cần Thơ cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Thay mặt Ban Giám hiệu tôi nồng nhiệt chúc mừng các đồng chí.

Tuy nhiên, để có được bài giảng hay, những giờ lên lớp trọn vẹn của người thầy, còn có đóng góp quan trọng của những người làm công tác quản lý, cán bộ phục vụ, đã làm việc thầm lặng, gian khổ phía sau bục giảng. Các cán bộ, công nhân viên của nhà trường cũng hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh như những người thầy.

Kính thưa quý thầy cô, cán bộ viên chức và các em sinh viên thân mến,

Các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức đã và đang nối tiếp nhau làm nên trang sử vẻ vang của nhà trường. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận những cống hiến to lớn của đội ngũ các thầy cô giáo, toàn thể cán bộ, viên chức đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Trường. (Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn để tôn vinh sự đóng góp to lớn của thầy cô giáo và các cán bộ, công chức, viên chức của trường).

Càng tự hào với vinh quang của nhà giáo và để xứng đáng với niềm tin, lòng mong mỏi của xã hội, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng về đạo đức và lòng yêu nghề, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy để hoàn thành trọng trách cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể nói nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, khó khăn phải vượt qua là không nhỏ, nhưng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với sự tâm huyết, và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên với sự nghiệp trồng người, nhất định chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục đưa Nhà trường phát triển lên tầm cao mới. Tôi cũng mong rằng các em sinh viên Trường Đại học Cần Thơ không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong việc học tập và rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích cho xã hội; Chúc các em ngày càng tiến bộ trong học tập.

Kính thưa quý vị,

Trong không khí tràn đầy niềm vui của buổi Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo nhà Trường, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp, các ngành, các cơ quan và tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời đã khích lệ và ảnh hưởng rất lớn, góp phần động viên thiết thực giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trên con đường phát triển sắp tới, Trường ĐHCT mong muốn được các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể Trường ĐHCT luôn nỗ lực, ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự quan tâm ủng hộ sâu sắc của toàn thể xã hội.

Kính chúc quý thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức, các em sinh viên dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thắng lợi trong giảng dạy, học tập và công tác.

Xin chân thành cảm ơn.